
          รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา   
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ /๒๕๖๖  
วันที่ ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 

ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสวรรค  สุขภิบาล ส.อบต.เขต ๑ สวรรค  สุขภิบาล  
๒ นายทองจันทร  นาถ้ําเงิน ส.อบต.เขต ๔ ทองจันทร  นาถ้ําเงิน  
๓ นายทองทวี  นาใจดี ส.อบต.เขต ๖ ทองทวี  นาใจดี    
๔ นายณรงค  รัตนเก้ือ ส.อบต.เขต ๗ ณรงค  รัตนเก้ือ  
๕ นางนงคลักษณ  นาสิงหคาน ส.อบต.เขต ๘ นงคลักษณ  นาสิงหคาน  

๖ นางไพวรรณ  ไชยอํานาจ ส.อบต.เขต ๒ ไพวรรณ  ไชยอํานาจ  

๗ นายสะปลอด  คงหอม ส.อบต.เขต ๙ สะปลอด  คงหอม  

๘ นายเพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม ประธานสภาฯ ณรงค  รัตนเก้ือ  
๙ นายฉลาด  วิชาชัย รองประธานสภาฯ ฉลาด  วิชาชัย  

๑๐ ส.ต.ท.ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร   เลขานุการสภาฯ ส.ต.ท.ธีระศักดิ ์ ไสยวิจิตร    
ผูลาประชุม 
      - ไมมี 
ผูขาดประชุม  
         -ไมมี 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายพุฒ  จงกลรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๒. นายบุดดา  นอยจันทร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๓. นางสมเภช  คงสมศร ี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลธญัญา 
๔. นางบุญล้ํา  วันจรูญ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 เม่ือไดเวลาประชุม สมาชิกสภาฯมาครบองคประชุมแลวประธานสภาอบต.ธัญญาดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดประชุมสภาสมยัสามัญที่ ๑/๒๕๖๖  
   วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  ตามระเบียบวาระ ครับ  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบทานนายกอบต.มีเรื่องแจงใหทราบหรือไมครับ 
นายกอบต.  เรื่อง การปลูกผักสวนครัว ตามโครงการปลูกผักสวนครัว เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหาร  
   โดยขอใหทุกหนวยงานทําเปนตัวอยางใหกับประชาชน 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  

ถาสมาชิกไดตรวจสอบเรียบรอยแลวผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย 
สามัญที่ ๑/๒๕๖๖   ครับขอใหยกมือ   
 



   -๒- 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖   

มีมติรับรอง    ๘   เสียง 
 ไมรับรอง       -      เสียง 
 งดออกเสียง    ๑     เสียง  
ประธานสภาฯ. สรุปวาสภามีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๖ )         

รับรอง ๘ เสียง  ไมรับรอง  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  กระทูถาม 
  - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
  - ไมมี 
ประธานสภาฯ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๖ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไข

เพ่ิมเติม มาตรา ๕๓ วรรคแรก ในปหนึ่งใหสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด   

   มาตรา ๕๓ วรรคสี่ “สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวนัแตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอฯ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

   ขอ ๑๑ “...ใหประธานสภาทองถ่ินนํามาปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุม
สมัยสามัญ ดงันี้ (๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจําปก่ีสมัยแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวันของ
ปถัดไป 

   ขอ ๒๑ “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําประยะเวลาและวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของวันถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนํามาปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถิ่นนํามาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของแตละป โดยนําความในขอ ๒๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม” 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๖ 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗ มีกําหนดก่ีวัน และจะ
เริ่มเมื่อใด 

ประธานสภาฯ  ขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๖ และกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗  มีกําหนดกี่วันและจะเริ่มเมื่อใด 

นายทองทวี  นาใจดี กระผมนายทองทวี  นาใจดี  ส.อบต.เขต ๖ ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
ส.อบต.เขต ๖ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๖  จํานวน ๔ สมัย  ดังนี้ 
  - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ เริ่ม ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖  มีกําหนด  ๑๕ วัน 
  - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ เริ่ม ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  มีกําหนด  ๑๕ วัน 
 



     -๓- 
 
 - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เริ่ม ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๖  มีกําหนด  ๑๕ วัน 
  และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗  ในเดือนกุมภาพันธ  

๒๕๖๗  ตั้งแตวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๗  โดยมีกําหนดสมัยประชุมไมเกิน ๑๕ วัน 
ประธานสภาฯ  ขอสมาชิกรับรองดวยครับ 
   ๑. นายณรงค  รัตนเก้ือ  ส.อบต.เขต ๗ 
   ๒. นายทองจันทร  นาถ้ําเงิน ส.อบต.เขต ๔ 
   มีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๖ และกําหนดวัน 
   เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗ เปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีใครเสนออะไรอีกผมขอมติที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๖ 
   และกําหนดวันเรียกสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗  ผมขอมติที่ประชุม ใน 
   การกําหนดสมัยประชุม ขอโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติเรื่องกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๖และกําหนดวันเรียกสมัยประชุม 
   สามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗  

มีมติเห็นชอบ    ๘   เสียง 
 ไมเห็นชอบ       -      เสียง 
 งดออกเสียง      ๑     เสียง  
ประธานสภาฯ สรุปวาสภามีมตเิห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๖และกําหนดวัน

เรียกสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๗  
มีมติเห็นชอบ    ๘   เสียง 

 ไมเห็นชอบ       -      เสียง 
   งดออกเสียง      ๑     เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทาใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไมครับ 
นายทองทวี  นาใจดี เรื่อง การจัดการแขงขันกีฬา ป๒๕๖๖  กรณีการประสานการจัดการแขงขันฟุตบอลวีไอพี   
ส.อบต.เขต๖ คูพิเศษเกิดขอบกพรองในการดําเนินการ และเรื่องงบประมาณในการจัดการแขงขัน (ถวย

รางวัล  รางวัลกองเชียร) 
นายกอบต. ในเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาปตอไปจะปรับปรุงครับ 
นายณรงค  รัตนเก้ือ การจัดการแขงขันกีฬาในปนี้เปนที่นาภาคภูมิใจถือวาประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  แต 
ส.อบต. เขต ๗ งบประมาณในการจัดงานมีนอยเกินไป อยากจะขอใหตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด

ความเหมาะสม 
นายกอบต. ครับปนาจะปรับปรุงครับ 
นายทองทวี  นาใจดี เรื่อง การจัดกิจกรรมการประกวดกองเชียรประสบปญหาเรื่อง ไฟฟาขัดของ  
ส.อบต.เขต๖ ครั้งตอไปจะปรับปรุงแกไขไมใหมีปญหาเรื่องไฟฟาครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไม 
ที่ประชุม ไมมี 
 
 



     -๔- 
 
ประธานสภาฯ การประชุมในวันนี้ไดพิจารณาตามวาระที่กําหนดไว ครบแลวผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลธัญญาทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้  ผมขอปดการประชุมครับ 
เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 (ลงชื่อ) ส.ต.ท ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       (ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
    

คณะกรรมการตรวจรายงาน  ไดมาตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา   
สมัยสามัญที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๖  เรียบรอยแลว เม่ือวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

    (ลงชื่อ)     สะปลอด  คงหอม ประธานกรรมการ 
       (นายสะปลอด  คงหอม) 
 

    (ลงชื่อ)  ไพวรรณ  ไชยอํานาจ  กรรมการ 
       (นางไพวรรณ  ไชยอํานาจ) 
  

    (ลงชื่อ)    นงลักษณ  นาสิงหคาน  กรรมการและเลขานุการ 
       (นางนงลักษณ  นาสิงหคาน) 

 ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
             ธัญญาสมัยสามัญที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๖   

     (ลงชื่อ)  เพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       (นายเพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม)  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา   
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ /๒๕๖๕  

วันที่ ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 

ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม ประธานสภาฯ เพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม  
๒ นายสะปลอด  คงหอม ส.อบต.เขต ๙ สะปลอด  คงหอม  
๓ นายทองจันทร  นาถ้ําเงิน ส.อบต.เขต ๔ ทองจันทร  นาถ้ําเงิน    
๔ นายทองทวี  นาใจดี ส.อบต.เขต ๖ ทองทวี  นาใจดี  
๕ นายสวรรค  สุขภิบาล ส.อบต.เขต ๑ สวรรค  สุขภิบาล  

๖ นางไพวรรณ  ไชยอํานาจ ส.อบต.เขต ๒ ไพวรรณ  ไชยอํานาจ  

๗ นางนงคลักษณ  นาสิงหคาน ส.อบต.เขต ๘ นงคลักษณ  นาสิงหคาน  

๘ นายณรงค  รัตนเก้ือ ส.อบต.เขต ๗ ณรงค  รัตนเก้ือ  
๙ ส.ต.ท.ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร   เลขานุการ ส.ต.ท.ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร    

ผูลาประชุม 
      ๑. นายฉลาด  วิชาชัย  รองประธานสภาฯ 
ผูขาดประชุม  
         -ไมมี 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายพุฒ  จงกลรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๒. นายบุดดา  นอยจันทร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๓. นางสมเภช  คงสมศร ี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๔. นางบุญล้ํา  วันจรูญ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๕. นายกิตติพงศ  บุตรทอง นายชางชลประทานปฏิบัติงาน 
๖. นางสวรรณญา  นันทะเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 เม่ือไดเวลาประชุม สมาชิกสภาฯมาครบองคประชุมแลวประธานสภาอบต.ธัญญาดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๕  
   วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม  ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระ ครับ  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่องแจงใหทราบทานนายกอบต.มีเรื่องแจงใหทราบหรือไมครับ 
นายกอบต.  ๑. เรื่อง การชวยเหลือเยียวยาฟนฟูเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ป  
   ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. ซึ่งไดมีการประชุมคณะกรรมการ กชพอ. ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม   
   ๒๕๖๕ 
   ๒. งานกีฬาเยาวชนตําบลธัญญา ไดมีการประชุมพิจารณาจัดงานการแขงขันกีฬาเยาวชน 
   เยาวชนตานภัยยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจะมีการจัดการแขงขันในระหวางวันที่  
   ๑-๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕   



      -๒- 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๙

สิงหาคม  ๒๕๖๕  ถาสมาชิกไดตรวจสอบเรียบรอยแลว ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ครับใหยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 มีมติรับรอง  ๗  เสียง 
 ไมรับรอง     -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ สรุปวาสภามีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 

๔ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕)  
 มีมติรับรอง  ๗  เสียง 
 ไมรับรอง     -   เสียง 
 งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กระทูถาม  

  - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
    - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง ที่เสนอใหม 
    ๕.๑ เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รอบปงบประมาณ       
                                                พ.ศ.๒๕๖๕  
ประธานสภาอบต.  เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    เชิญ ผูบริหารชี้แจงคับ  
นายกอบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และใหใชความตอไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให
ใชความตอไปนี้แทน (๕) ผูบรหิารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม 



 
  -๓- 
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย 
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป คณะกรรมการติดตามประเมินแผนฯ
ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ธัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดใหนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน  ชี้แจงครับ 

นางสวรรณญา นนัทะเพชร รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลธัญญา  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให มีดังนี้ 
    - สวนที่ ๑  บทนํา 
    - สวนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล  
      การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
     

ยุทธศาสตร 
แผนการดําเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย คางจาย 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 

๑. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๑๐๓ ๙๒,๗๒๓,๗๑๒ ๑๔ ๑,๕๔๘,๗๔๑ ๑๑ ๑,๔๖๓,๒๘๐ ๑๑ ๑,๔๖๓,๒๘๐ ๗,๗๗๐,๐๐๐ - 

๒. การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

๒๑ ๓,๗๓๗,๐๐๐ ๙ ๔๑๐,๐๐๐ ๙ ๓๕๒,๐๐๘ ๙ ๓๕๒,๐๐๘ ๒,๓๙๒,๐๐๐ ๓๙๒,๐๐๐ 

๓. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

๗ ๑๗๕,๐๐๐ - - - - - - - - 

๔. การพัฒนาดาน
สังคม 

๒๗ ๙,๙๖๓,๘๕๐ ๑๕ ๗,๘๖๓,๐๐๐ ๑๐ ๖,๘๗๓,๔๖๐ ๑๐ ๖,๘๗๓,๔๖๐ - - 

๕. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน กีฬาและ
นันทนาการ 

๒๔ ๒,๘๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๑,๖๗๔,๗๑๕ ๘ ๑,๒๘๓,๖๒๕.๗๖ ๘ ๑,๒๘๓,๖๒๕.๗๖ - - 

๖. การพัฒนาเกษตร
อินทรีย 

๙ ๒๘๒,๐๐๐ ๑ ๒๕,๐๐๐ ๑ ๒๑,๐๕๐ ๑ ๒๑,๐๕๐ - - 

๗. การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากร 

๙ ๙๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๔๘,๐๐๐ ๔ ๑๖๙,๕๕๐ ๔ ๑๖๙,๕๕๐ - - 

รวม ๒๐๐ ๑๑๐,๖๖๖,๕๖๒ ๕๖ ๑๑,๗๖๙,๔๕๖ ๔๑ ๑๐,๑๖๒,๙๗๓.๗๖ ๔๑ ๑๐,๑๖๒,๙๗๓.๗๖ ๑๐,๑๖๒,๐๐๐ ๓๙๒,๐๐๐ 
รวม ๒๐,๗๑๖,๙๗๓.๗๖ 

 
    - สวนที่ ๓ ผลการวิเคราะหและการติดตามและประเมินผล 
    - สวนที่ ๔ สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
    ภาคผนวก ๑ คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล 
    ภาคผนวก ๒ แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ประธานสภาฯ   ตามที่นักวิเคราะหฯไดชี้แจงมีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะเพิ่มอะไรหรือไมในเรื่อง 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ที่ประชุม   ไมมี 



      -๔- 
ประธานสภาฯ   ๕.๒ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เชิญผูบริหารชี้แจง 
นายกอบต.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการ 
    โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน 
    รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจายรายการใหม   
    โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โดยมีรายละเอียดการโอน  ดังนี ้
1.โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง  

ประเภทวัสดุกอสราง   ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ยอดงบประมาณคงเหลือกอนโอน  จํานวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ขอโอนลดงบประมาณ   จํานวน     ๒,๙๘๐ บาท 
    รวมเงินงบประมาณหลังโอน  จํานวน ๒๗,๐๒๐  บาท 

โอนเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา   ประเภทครุภัณฑ 
- ปมสูบน้ําแบบแช ขนาด ๒ นิ้ว  ดูดโคลน     จํานวน  ๒,๙๘๐ บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรหรือไม ในการโอนงบประมาณที่นายก
อบต.ชี้แจง  เชิญครับ 

นายทองทวี  นาใจดี ผมเห็นดวยและขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดดําเนินการแกไขปญหาความ 
สมาชิกอบต.เขต ๖ เดือดรอนของประชาชนพ่ีนองประชาชนในการแกไขปญหาระบบประปาในพ้ืนที่ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรหรือไม ในการโอนงบประมาณ 
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ   ถาไมมีใครสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมอะไร ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   

1.โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง  

ประเภทวัสดุกอสราง   ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ยอดงบประมาณคงเหลือกอนโอน  จํานวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ขอโอนลดงบประมาณ   จํานวน     ๒,๙๘๐ บาท 
    รวมเงินงบประมาณหลังโอน  จํานวน ๒๗,๐๒๐  บาท 

โอนเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา   ประเภทครุภัณฑ 
- ปมสูบน้ําแบบแช ขนาด ๒ นิ้ว  ดูดโคลน     จํานวน  ๒,๙๘๐ บาท 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๖  
มีมตเิห็นชอบ    ๗    เสียง 

 ไมเห็นชอบ       -      เสียง 
 งดออกเสียง      ๑     เสียง 
 



   -๕- 
ประธานสภาฯ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวน

ตําบลธัญญาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญนายกอบต.ชี้แจงครับ 
นายกอบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหา และวรรคทาย บัญญัติให 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได

แถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ 
วรรคหา และวรรคทาย  ซึง่กําหนดให นายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเปนประจําทุกป  นั้น  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมขอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งขอสรุป ดังนี ้
ไดแถลงนโยบายการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลธัญญา  เมื่อวันที่ ๑๐  
มกราคม ๒๕๖๕   ซึ่งกําหนดนโยบายในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ธัญญา ไว ๖ ดาน  ดังตอไปนี้ 

   ๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   ๒.  ดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓. ดานการพัฒนาสังคม 
   ๔. ดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 
   ๕. ดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   ๖. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ดานที่ นโยบาย โครงการ งบประมาณ 
๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๑๖ ๒,๐๕๑,๓๘๖.๙๘ 
๒ ดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต ๔ ๒๑๕,๖๙๖ 
๓ ดานการพัฒนาสังคม ๓ ๗,๐๖๙,๔๐๐ 
๔ ดานนโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ๔ ๒๔๓,๙๖๙ 
๕ ดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ๕ ๑๐,๐๐๐ 
๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖ ๓๖,๐๕๐ 

รวม ๓๘ ๙,๖๒๖,๕๐๑.๙๘ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรหรือไม เชิญครับ 
ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ  ๕.๔ เรื่อง การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง  
  การติดตั้งบอดกัไขมันบาํบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕  เชิญนายกอบต.แถลง 

ตอสภาฯ ครับ 
นายกอบต.   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทาน ดวยพระราชบัญญัตแิละองคการ 
    บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  
    มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข     

          พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติใหตรา 



   -๖- 
 

   เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร 
   สวนตําบลนี้   รายละเอียดตามที่ไดแจกใหทุกทาน เชิญ นักวิเคราะหชี้แจงในรายละเอียด 
นักวิเคราะหฯ  ชี้แจงรายละเอียด รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอดัก 
   ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการพิจารณารางขอบัญญัติฯ 
เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข 
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ระชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ิน
เปนกรรมการแปรญัตตเิต็มสภา  โดยใหประธานในที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

  ซึง่รางขอบัญญัตินี้ไมใชขอบัญญัติงบประมาณจึงสามารถพิจารณาสามวาระรวด
เดียวได 

  ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระหนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัต ิ นั้นหรือไม 

    ขอ ๕๑ ในการพิจารณาขอบัญญัติในวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ 
   เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา  
   ทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
    ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที ่
   ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯไดชี้แจงในเรื่องของการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหาร 
   สวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕   ในสวน 
   ของการแปรญัตติจะขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอวาจะพิจารณากี่วาระ หรือพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวในวันนี้ ขอเชิญเสนอครับ 
นายทองทวี  นาใจดี กระผมขอใหพิจารณาสามวาระรวดครับ 
ส.อบต.เขต. ๖   
ประธานสภาฯ  ผมขอสมาชิกรับรอง  จํานวน ๒ ทาน  ครับ 
   ผูรับรอง ๑. นายสวรรค  สุขภิบาล ส.อบต.เขต ๑ 
    ๒. นายณรงค  รัตนเก้ือ   ส.อบต.เขต ๗ 
   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมี       
ประธานสภาฯ ไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนผมขอมติที่ประชุมใหพิจารณาสามวาระรวด         

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ    ๗  เสียง 
  ไมเห็นชอบ    -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๑  เสียง 
 



    -๗- 
วาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การ
ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕    

ประธานสภาฯ  วาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมี       
ประธานสภาฯ  มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรับ 

หลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕   ในวาระที่ ๑  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   ๗  เสียง 
   ไมเห็นชอบ   -   เสียง 
 - งดออกเสียง       ๑ เสียง 
 วาระที่ ๒  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้ง

บอดกัไขมันบาํบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ วาระที่ ๒  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอ

ดกัไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระที่ ๒  การแปรญัตติหรือแกไข การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ตอไปขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ 

เลขานุการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญาอยูในที่ประชุม เมื่อทุกคนเปนกรรมการญัตติ 
   ขอใหที่ประชุมพิจารณารางขอบัญญัติฯ เปนรายขอ วาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือ 
   เพ่ิมเติมขอความใด บรรทัดใด คงจะใชเวลาพอสมควร เพ่ือใหเกิดความรอบคอบ ขอได 
   โปรดพิจารณา        
ประธานสภาฯ ขณะนี้ เวลาไดผานไปพอสมควรแลว ตามที่สมาชิกทุกทานไดพิจารณา ในวาระที่ ๒ นี้ไม

ทราบวาจะมีสมาชิกทานใดจะมีการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมในขอใด บรรทัดใด วรรค
ใดบางหรือไม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไดพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน 
   บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ แลวปรากฏวา ไมมีผูขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกฯ ไดพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอ

ดักไขมัน บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรางเดิม โปรด       
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    ๗  เสียง 
  ไมเห็นชอบ    -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๑  เสียง     
   วาระที่ ๓  การลงมติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอ 
   ดักไขมัน บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ  วาระที่ ๓ การลงมติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธัญญา เรื่อง การติดตั้งบอ 
   ดักไขมัน บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๗    เสียง 
  ไมเห็นชอบ  -     เสียง 
  งดออกเสียง      ๑    เสียง 
 



    -๘- 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ 
 เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการแกมลิงกุดวังซอพรอมอาคารประกอบ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบที่เก่ียวของครับ 
เลขานุการฯ ตามที่ทานนายกไดเสนอญัตติเขามาเนื่องจากเปนการใหหนวยงานอื่นเขามาดําเนินการใน

พ้ืนที่สาธารณประโยชนของตําบลธัญญา ดังนั้นจึงขอใหสภาของเราพิจารณาใหความ
เห็นชอบครบั 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกิตติพงศ บุตรทอง นายชางชลประทานไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
นายกิตติพงศ บุตรทอง เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมนายกิตติพงศ บุตรทอง ตําแหนงนายชาง 
นายชางชลประทาน ชลประทานซึ่งในวันนี้ไดมาเปนตัวแทนจากสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลาง ที่ ๖

จังหวัดขอนแกน ในการประสานงานและชี้แจงรายละเอียด  ดังนี ้
 สภาพปจจุบัน ดวยพ้ืนที่บริเวณตําบลธัญญา  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ เปนพื้นที่

ราบลุมพื้นที่การเกษตรอยูบริเวณท่ัวไปของตําบล ราษฎรมีอาชีพทําการเกษตรเปนอาชีพ
หลักโดยทํานา  แหลงน้ําทีร่าษฎรใชทําการเกษตรไดจากแหลงน้ําขนาดเล็ก และลําหวย
สาขาตางๆ ในเขตหมูบาน ซึ่งมีปริมาณพอเพียงสําหรับทําการเกษตรเฉพาะพื้นที่อยูใกล
แหลงน้ํา ในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําในลําหวยสายตางๆ มีนอย จึงทําใหบางพื้นที่ประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ํา 

 ผลการศึกษาโครงการ จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามและรวบรวมขอมูล
รายละเอียดตางๆ เชนสภาพการใชพ้ืนที่วัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงผลประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ ประกอบกับการพิจารณาแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่
ทหารเห็นสมควรใหดําเนินพัฒนาแกมลิงกุดวังซอบริเวณที่เปนพ้ืนที่ดอนและบริเวณหนอง
น้ําที่มีความตื้นเขิน เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตตําบลธัญญาและพ้ืนที่ใกลเคยีง 

 แนวทางการแกไขปญหาโครงการ ขุดลอกเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักแกมลิงกุดวังซอ 
ประธานสภาฯ ทุกทานไดฟงรายละเอียดแลวนะครับ มีทานใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมอะไรหรือไมครับ 
ทีป่ระชุม ไมมี  
ประธานสภาฯ  ถาไมมีใครสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมอะไรผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 
   แกมลิงกุดวังซอพรอมอาคารประกอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๗    เสียง 
  ไมเห็นชอบ  -     เสียง 
  งดออกเสียง      ๑    เสียง 
ประธานสภาฯ การประชุมในวันนี้ไดพิจารณาตามวาระที่กําหนดไว ครบแลวผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลธัญญาทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้  ผมขอปดการประชุมครับ 
เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๒๐ น. 
 
 

 (ลงชื่อ) ส.ต.ท ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       (ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
 



 
   -๙- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงาน  ไดมาตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา   
สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕  เรียบรอยแลว เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

    (ลงชื่อ)     สะปลอด  คงหอม ประธานกรรมการ 
       (นายสะปลอด  คงหอม) 
 

    (ลงชื่อ)  ไพวรรณ  ไชยอํานาจ  กรรมการ 
       (นางไพวรรณ  ไชยอํานาจ) 
  

    (ลงชื่อ)    นงลักษณ  นาสิงหคาน  กรรมการและเลขานุการ 
       (นางนงลักษณ  นาสิงหคาน) 

 ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
             ธัญญาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕   

     (ลงชื่อ)  เพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       (นายเพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


